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	 ตัง้แต่	ปี	๒๕๑๐	ทีพ่วกเราได้เป็นเพือ่นกนั	นับเวลาได้	๕๐	ปี	เรากไ็ด้ปฏิบัตเิช่นเดยีวกบัสมยัเรียน

มัธยมซึ่งต้องมีหัวหน้าห้อง	พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัย	เราก็มีผู้แเทนรุ่น	ผู้แทนคณะ	เราได้ผู้แทนรุ่น	

ปี	๑	คือ	ชัยยันต์ สมบูรณสิน	หลายคนคงอิจฉา	ชัยยันต์ ที่มีโอกาสได้โชว์ตัวบ่อยๆ	ในหลายๆ	วาระ	

(รู้อย่างนี้คงสมัครแข่งกันแล้ว)	 พอข้ึน	 ปี	 ๒	 เราได้	 ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	 เป็นผู้แทน	

เป็นจุดเริ่มต้นให้	 ผดุงศักดิ์ ก้าวข้ึนสู่นายกองค์การนิสิต	 ตอนเรียน	 ปี	 ๔	 	 ผู้แทนรุ่น	 ปี	 ๓	 คือ	

ประสาท  วิสูญ	แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ฯ	เรียนจบแล้วไปอยู่สหรัฐอเมริกาและเสียชีวิตแล้ว	พอขึ้น	

ปี	๔	ได้	สมชาติ  ศักดิ์พิทักษ์ เป็นผู้แทน	ปี	๔	และอีกหลายๆ	คน	ได้ท�าหน้าที่ในองค์การนิสิต	เช่น	

ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	 เป็นนายกองค์การนิสิต	 เดชอนันต์ ถึงแสง	 (เสียชีวิต)	 ประธาน

ปกครอง	 เกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล อตร.พวงทอง พลภักดี	 (บุญทรง)	 ประธานชุมนุมนิสิตหญิง		

อรพินท์ ปานนาค	(พงษ์ภักดี)	อตร.	(เสียชีวิต)

	 เมื่อจบการศึกษา	 พวกเราได้จัดฉลองปริญญากันที่สวนลุมพินี	 	 และจัดท�าหนังสือบัณฑิต	

โดยร่วมมอืกนัหลายๆ	คน	หวัแรงใหญ่	คอื	วนิจิ ชวนใช้	ซึง่จบมากเ็ริม่ท�างานในมหาวทิยาลยั	มเีงนิเหลอื

จากการจัดท�าหนงัสือบณัฑติและจดังานฉลองปรญิญา	เพือ่ใช้จ่ายในกจิกรรมรุน่ส่วนหน่ึง	และอกีส่วนหนึง่

ได้มอบให้เป็น	กองทุนการศึกษา	ชื่อ	“กองทุนบัณฑิตเกษตร รุ่น ๒๗”	จ�าตัวเลขไม่ชัด	ไม่น้อยกว่า	

๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 ส�าหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้นิสิตยากจน	 แต่เรียนดี	 ปีละ	 ๑	 ทุน	 มาโดยตลอด	

โดยใช้ดอกผล	 ซึ่งในระยะนั้น	 ดอกเบี้ยสูงพอที่จะน�าดอกเบี้ยมาเป็นทุนได้	 จนกระทั่งถึงประมาณ

ปี	๒๕๕๔	ดอกผลน้อย	ไม่เพียงพอ	อรอนงค์ นัยวิกุล	ก็ได้สมทบให้จนสุดท้ายก็ได้ใช้เงินต้น	มอบให้

เป็นทุนจนหมดสิ้นไป	เป็นอันจบ	กองทุนบัณฑิตเกษตร	รุ่น	๒๗	เรามีผู้แทนนิสิตเก่าเกษตร	รุ่น	๒๗

หลายๆ	คน	ผลัดกันเป็นคนละ	๒	ปี	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและจัดสังสรรค์รุ่น	

ต่อมาเรียกให้เท่ๆ	หน่อย	ประธานรุ่นก็แล้วกัน	ผมมีโอกาสได้สังสรรค์รุ่นทุกปี	ไม่เคยขาด	และจะมี

การชุมนุมกันอีกครั้ง	หลังหอประชุมในวัน	Home	Coming	Day	

	 ส�าหรบัชือ่ประธานรุน่	เน่ืองจากพวกเรามปีระธานรุน่มาก	หลายคน	และไม่ได้บนัทกึไว้	ขอลง

เฉพาะผูท้ีจ่�าได้	ขาดผูใ้ดไปขออภยัด้วย	เริม่ด้วย	วนิจิ ชวนใช้ วริฬุ ป้อมทอง ชัชร ีนฤทุม พิกลุ พลูสขุ 

ศิริพงษ์ คุ้มภัย วิชา ธิติประเสริฐ วิเชียร ณ รังษี (เสียชีวิต)	เกษม ทองปาน สมชาติ ศักดิ์พิทักษ์ 

ชัยประสิทธิ์ พงษาเกษตร ไพบูลย์ ทั่วรอบ อุดม อมรวัฒนา	 ในสมัยนั้น	ปี	๒๕๓๙	ได้ผ่านพ้นรั้ว

มหาวทิยาลยัมาเป็นเวลา	๒๕	ปี	ได้มกีารจัดท�าท�าเนียบรุน่	โดยม	ีกษิดศิ อ้ือเช่ียวชาญกจิ	เป็นหวัเรีย่ว

หัวแรงส�าคัญ	พวกเราเคยจัดสังสรรค์รุ่นในสมัย	ศักดิ์ชาย สมศิริ เป็นประธานรุ่น	จัดที่โรงแรมรามา

การ์เดนส์	มีคนมามากถงึ	๓๘๐	คน	ต่อจากน้ันกเ็ป็น	สชุาติ สงัข์เกษม	ซ่ึงเตบิโตในบรษิทั	ภทัรประกันภยั	

จ�ากัด	(มหาชน)	พวกเราท�างานรับราชการ	เริ่มเติบโตขึ้นระดับบริหาร	วิศาล ไมตรียืนยง	(เสียชีวิต)	

กว่าจะมาถึงวันน้ี
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ผู้ยิ่งใหญ่จากกรมชลประทาน	 รับหน้าที่ประธาน	 เราจัดสังสรรค์กันที่โรงแรมเซ็นทรัล	 (เซ็นทารา

แกรนด์	 ปัจจุบัน)	 เพราะ	 วิศาล	 เข้าเรียน	 วปอ.	 รุ่นเดียวกับเจ้าของเซ็นทรัล	 ปีนั้นเราจัดฉลอง

สายสะพายให้กับวิศาลด้วยความที่พวกเรายังไม่มีใครได้รับสายสะพาย	 จึงเรียกผิด	 ความจริงไม่ใช่	

วิศาลมาแถลงไข	จึงทราบความจริงว่า	เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นตติยจุลจอมเกล้า	

	 มีสตรีอาสาเข้ามาเป็นประธานรุ่น	พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล	เป็นคนแรกและคนเดียวของรุ่น	๒๗	

แต่ต่อไปอาจมีคนที่	๒	และ	๓	ต่อไปนะครับ	ต่อนี้ไปความทรงจ�าของผมคงจะจ�าอะไรได้ดีขึ้น	นับแต่	

ไพศาล กวุลยัรตัน์ ซึง่เตบิโตเป็นอธิบดคีนแรกของรุ่น	ในต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานการปฏริปูทีด่นิ

เพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	พวกเรามีการสังสรรค์กันบ่อยๆ	เกือบทุกเดือน	ณ	ริมสระน�้าบ้านจอมพล

สฤษด์ิ	ธนะรชัต์	ถนนประดิพทัธ์	ซึง่เป็นทีท่�างานส่วนหน่ึงของ	ส.ป.ก.	ชนนิทร์ บัวประเสรฐิ	ผูว่้าราชการ

จังหวัดลพบุรี	 ขณะนั้นรับหน้าที่ต่อ	 มีการจัดสังสรรค์กันที่กรมยุทธโยธาทหารบก	 สามแยกเกษตร	

	 ๒	 ปี	 ต่อมา	 บัณฑูร สุภัควณิช	 ขณะด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

มาท�าหน้าที่	พวกเราเริ่มเกษียณอายุ	มีการจัดเลี้ยงเกษียณและสังสรรค์รุ่นด้วย	มอบของที่ระลึกเป็น

พระพุทธโสธร	ให้แก่ผูเ้กษยีณ	รุน่น้ันทีเ่กษยีณในปี	๒๕๕๐	ทีส่มาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ส.มก.) บัณฑูร	มีภารกิจมาก	ไม่ค่อยมีเวลา	ได้	รุจา อรุณบรรเจิดกุล	และผม 

ช่วยด�าเนินการแทน	มีการจัดท่องเที่ยวเขาใหญ่	ซึ่งได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมจากเพื่อนที่เป็นหัวหน้า

อุทยานเขาใหญ่	ประวัติ โวหารดี	ที่มีความช�านาญเรื่องช้างผสมพันธุ์	ได้บรรยายสรุปให้เพื่อนๆ	ฟัง	

หัวเราะกันท้องแข็งทีเดียว	มีเพื่อนบางคนเดินทางโดยเครื่องบินไปร่วมสังสรรค์	ธานี วิริยะรัตนพร 

ขณะนั้น	 เป็นผู้อ�านวยการส�านักอุทยานแห่งชาติควบกับส�านักการบินของกระทรวงทรัพย์ฯ	 ได้ใช้

เครื่องบินที่มี	พ.ท.นิทัศน์	พ.ประสิทธิ์	เป็นนักบิน	บินไปร่วมงาน	สุดเท่เลย	พวกเรามีโอกาสได้ถ่ายรูป

กับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ	ที่พาครอบครัวไปพักผ่อนด้วย	

	 การทีผ่มได้ช่วยงานและร่วมงานของรุน่มาโดยตลอด	เพือ่ส่วนรวมผมจงึรบัหน้าท่ีประธานรุน่

ต่อจาก	บัณฑรู	มโีอกาสได้จดังานแสดงความยนิดกีบัเพือ่นๆ	ทีไ่ด้รบัต�าแหน่งระดบัสงู	เช่น	องคมนตรี	

รฐัมนตร	ีปลดักระทรวงและระดบัอธิบด	ีต�าแหน่งทางวชิาการ	ได้เสนอเพือ่นๆ	เพือ่เป็นนิสติเก่าดเีด่น

ของ	ส.มก.	ของสมาคม	ของคณะต่างๆ	หลายคน	มีโอกาสพาเพื่อนไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศหลายครัง้	แต่ละครัง้สนุกสนาน	ประทบัใจ	ไหนๆ	กจ็�าได้	ขอเล่าขานให้เพือ่นๆ	ได้อ่านนะ	

ไปเยือนเชียงใหม่ครั้งแรกโดยรถโค้ช	๔๐	กว่าชีวิต	ได้รับการต้อนรับรายทาง	ที่นครสวรรค์	ทรงศักดิ์ 

ประโยชน์กุลนันท์ เล้ียงอาหาร	 ถึงเชียงใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งของเพื่อนๆ	 ที่เชียงใหม่	

ทัศนีย์ ไหลมา	และ	ภิชาติ วรรธนะประทีป	ประสานงานให้การต้อนรับ	เราไปพักที่อ่างขาง	ครั้งที่	๒	

ไปเชยีงใหม่โดยเครือ่งบนิ	เพือ่ไปเทีย่วปาย	ได้รบัการต้อนรบัจาก	ประพนัธ์ บรูณปุกรณ์ วริยิะ ช่วยบ�ารงุ 

สิริลักษณ์ บุณยฤทธานนท์ โดยเฉพาะ	วิริยะ	เปิดบ้านเลี้ยงอาหารเย็น	ประพันธ์ สนับสนุนค่าที่พัก

โรงแรมดิเอ็มเพรสและเลี้ยงอาหาร	
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	 ไปเยือนภูเก็ต	 สมชาย ปริณายก	 จัดเลี้ยงอาหารทะเลและพักโรงแรมในราคาค่าซักผ้าและ

ท�าความสะอาด	ประภา กาหย	ี ให้บริการรถมหาวิทยาลัย	 ที่กระบี่	 ได้รับการต้อนรับจาก	บุญเวช 

ตันธนวัฒน์ ที่ตรัง	 เพื่อน	 ระลึก หลีกภัย ภักดี กุลบุญ เกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล	 และธีรวัฒน์ 

หวังศิริเลิศ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 ไปเยือนกาฬสินธุ์	 ๔๐	 กว่าชีวิต	 ผู้ว่า เดชา ตันติยวรงค ์

ห้ามพวกเราจ่ายเงินที่กาฬสินธุ์	ไปอีสานถึงลาวได้รับการต้อนรับจาก มงคล มูลมณี สนอง นิลเพ็ชร์ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ และที่	 สปป.ลาว	พิสิฐ เจริญพันธุ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 ไปเยือน

อุบลราชธานี	 นครพนม	 ได้รับการต้อนรับจาก มนูญ บางภู่ภมร ประวัติ แสนพรหม	 ไประยอง	

สมพร-วนิดา กาญจนกุล	ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและบ่อยๆ	ด้วย	

	 พวกเราเริ่มมีการสังสรรค์ประจ�าเดือน	 เมื่อปี	 ๒๕๕๒	 จัดทุกวันที่	 ๒๗	 ของเดือนต่อเนื่อง	

เพิง่ขาดไปเม่ือตลุาคม	-	ธนัวาคม	๒๕๕๙	เพือ่ถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๙

โดยการริเริ่มของ	กอบเกียรติ บันสิทธิ์ เริ่มจาก	๑๓	คน	เพื่อนๆ	ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฉลี่ย	

๔๐	คนต่อเดือน	บางเดือนมีเกือบ	๗๐	คน	ส�าหรับสถานที่	เริ่มที่สวนอาหารบางบัว	ความไม่สะดวก

ของสถานที่	 ผมก็หาที่เปลี่ยนมาเป็นครัวคุณเอก	 ต่อมาปิดกิจการ	 มาลงตัวที่สมาคมนักเรียนเก่า

อ�านวยศิลป์	ที่สะดวกในเรื่องจอดรถและไม่จ�ากัดเวลา

	 งานกิจกรรมของรุ่น	ก่อนนี้เราเคยจัดหารายได้	สมัยผมเป็นประธาน	จัดแข่งขันกอล์ฟ	และ

โบว์ลิ่ง	 เพื่อหารายได้มาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมของรุ่น	 ซ่ึงใช้ประมาณปีละ	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 เป็นค่า

สาธารณกศุลและงานศพ	เพือ่นๆ	จะเห็นประธานปรากฏตวัทกุงาน	ท�าไงได้ใครเป็นอะไรก็แจ้งประธาน	

เมือ่รบัรูแ้ล้ว	ไม่ไปคงไม่ได้	ใช่ไหมครบั	ทัง้งานศพและงานแต่งงาน	การท�าหน้าทีข่องผมยาวนานมาก	

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 ถึงอยากให้มีเพื่อนคนอื่น	 หญิงหรือชายก็ได้	 กรุณาอาสาเข้ามาท�าหน้าที่

แทนผมด้วย	 เพราะผมก็พร้อมที่จะมอบหน้าที่ให้ตลอดเวลา	 อยู่นานเกินไปก็หมดไฟ	 หมดไอเดีย	

ที่จะคิดอะไรให้แปลกและแตกต่างออกไปนะครับ

	 เพื่อนๆ	ที่รัก	ช่วงเลา	๕๐	ปี	ที่ยาวนานนี้	พวกเรารวมตัวกัน	เกาะกลุ่มกันได้ดีทีเดียว	แสดงถึง

พวกเรามีความรัก	สามัคคี	กลมเกลียวกัน	ยากที่จะหาได้จากรุ่นอื่นหรือสถาบันอื่นๆ	เป็นสิ่งที่ผมรัก

และภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตเก่าเกษตร	รุ่น	๒๗	ขอเพื่อนๆ	จงใช้ชีวิตต่อจากนี้ไป	อย่างมีความสุข

และหาเวลามาพบกันบ่อยๆ	เสมอนะครับ

	 ด้วยรักและผูกพัน

	 (นายพลเวท		ท้าวมหาวงษ์)

	 ประธาน	เคยู	๒๗
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